

Số: 16/KH-VKS

Thái Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH **Thực hiện công tác tuyên truyền năm 2023**

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT –VKSTC-TCKS ngày 08/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2023 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân và người cán bộ kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành; bám sát định hướng nội dung, đổi mới, đa dạng về hình thức thông tin, tuyên truyền bảo đảm chất lượng, phong phú, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và tạo sức lan tỏa lớn đến người dân và xã hội.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định tại Điều 39 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 08/6/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ, chức năng của Ngành trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong các cơ quan tư pháp và các tầng lớp nhân dân.

2. Tập trung tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm

sát nhân dân nói chung, ngành Kiểm sát Thái Bình nói riêng; về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

3. Thông tin đầy đủ, kịp thời những chủ trương công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát Thái Bình là: *“Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay.”*

4. Tuyên truyền về các giải pháp để thực hiện tốt phương châm *“Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính – Bản lĩnh, hiệu quả”*, thực hiện năm đột phá về *“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”* và nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành Kiểm sát Thái Bình là: *“Đề xuất, thực hiện, giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm có căn cứ, trách nhiệm, đúng pháp luật”* và triển khai thực hiện *“Xây dựng sơ đồ tư duy vụ án trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết đối với vụ án nghiêm trọng phức tạp, nhiều bị can, dư luận xã hội quan tâm”* cùng với việc thực hiện các việc đột phá trong các khâu công tác khác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp...

5. Tuyên truyền kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chú trọng việc thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ; về công tác kháng nghị phúc thẩm; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng ngành và các công tác khác; tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu về chân dung người cán bộ kiểm sát kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và tận tâm phục vụ nhân dân.

6. Tăng cường phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Thái Bình và các chuyên đề khác về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

7. Tích cực hưởng ứng, tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII – năm 2023. Phối hợp với Truyền hình kiểm sát nhân dân xây dựng các phóng sự, phim tài liệu về ngành. Tham gia tập huấn đầy đủ về kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ báo chí và quản trị Trang thông tin điện tử để vận dụng, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

8. Phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát trong việc cung cấp thông tin theo Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường viết tin, bài gửi đăng trên các cơ quan báo chí của Ngành, đặt mua đầy đủ số lượng báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, vận dụng và thực tiễn công tác.

9. Chủ động thông tin trao đổi trong và ngoài Ngành về những vấn đề nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ. Trao đổi qua các bài viết nêu các vụ, việc cụ thể mà quá trình giải quyết còn những quan điểm khác nhau về nhận thức và áp dụng pháp luật. Tích cực tham gia góp ý, viết bài nghiên cứu về các dự án Luật, như dự thảo Luật đất đai sửa đổi, Luật khám chữa bệnh...

10. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh trong ngành Kiểm sát Thái Bình; những kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể; những hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa... của Viện kiểm sát hai cấp; tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành Kiểm sát và của tỉnh trong năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo công tác tuyên truyền; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, định hướng và kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền của các đơn vị, chủ động thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, báo cáo sơ kết, tổng kết đúng thời hạn. Quản lý, khai thác có hiệu quả Trang tin điện tử của ngành Kiểm sát Thái Bình (Website) để tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về các hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Bình; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền của các đơn vị, cá nhân trong ngành Kiểm sát Thái Bình.

2. Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền của đơn vị, bảo đảm thường xuyên, có chất lượng, hoàn thành vượt chỉ tiêu theo quy định. Gắn kết quả

công tác tuyên truyền với việc xem xét, đánh giá vào thành tích thi đua. Các đơn vị xây dựng báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền gửi về Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước ngày 20/6/2023, báo cáo tổng kết gửi trước ngày 20/11/2023 để Ban tuyên truyền tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngoài các tin, bài phản ánh về hoạt động nghiệp vụ, mỗi đơn vị phải có ít nhất 1 bài nghiên cứu, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định pháp luật trong thực tiễn công tác hoặc 01 bài giới thiệu về gương điển hình tiên tiến của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc khi được phân công xây dựng tác phẩm tham gia dự Giải Búa liềm vàng năm 2023.

Tiếp tục phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Ban tuyên giáo cùng cấp để thực hiện Chương trình phối hợp đã ký kết năm 2022; với các phương tiện truyền thông như Báo Thái Bình; Đài phát thanh - Truyền hình Thái Bình; Đài truyền thanh của các huyện, Thành phố; Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Cổng thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, các báo, tạp chí khác ... để có nội dung tuyên truyền cho phù hợp với từng thể loại báo, tạp chí.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động nghiệp vụ, để nhân dân hiểu rõ, ủng hộ Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hoạt động thi hành án ...

3. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi hội Luật gia, Chi đoàn thanh niên, Ban nữ công.. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức mình có hoạt động cụ thể để tham gia góp phần thực hiện công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát Thái Bình.

4. Văn phòng tổng hợp phối hợp với Ban tuyên truyền tham mưu, đề xuất các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc và có biện pháp, cách làm phù hợp để đơn vị mình thực hiện có hiệu quả. /.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo công tác TT;
- Phòng TH - VPKSTC;
- Đ/c Viện trưởng, Lãnh đạo Viện tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Ban tuyên truyền VKS tỉnh (để t/h);
- Các tổ chức đoàn thể (để t/h);
- Trang Website
- Lưu VP.

để báo cáo

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN TUYÊN TRUYỀN**



Phạm Viết Vượng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC
TUYÊN TRUYỀN CÁC ĐƠN VỊ**

STT	Họ và tên	Chức vụ, Đơn vị công tác	Đơn vị phụ trách
1	Nguyễn Anh Đức	Chánh Văn phòng VKSND tỉnh	Văn phòng, Phòng 15, Các tổ chức đoàn thể
2	Nguyễn Nguyên Hưng	Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh	Phòng 2, VKS Quỳnh Phụ
3	Nguyễn Thị Vân Anh	Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh	Phòng 7, VKS Thái Thụy
4	Đỗ Hải Bằng	Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh	Phòng 9, VKS Đông Hưng
5	Vũ Kỳ Ánh	Trưởng phòng 1 VKSND tỉnh	Phòng 1, VKS Vũ Thư.
6	Trần Phú Cường	Phó Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh	Phòng 8, VKS Kiến Xương
7	Phạm Mạnh Tính	Viện trưởng VKSND Thành phố	VKS Thành Phố, Hưng Hà
8	Bùi Thị Thảo	KSV trung cấp phòng 1 VKSND tỉnh	Thanh tra- Khiếu tố; VKS Tiền Hải